

7 พฤษภาคม 2564

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนทุกแห่ง
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน
ผู้ประกอบธุรกิจนายหน้า คำ และจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
ที่จำกัดเฉพาะตราสารแห่งนี้ (ไม่รวมธนาคารพาณิชย์)
ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกแห่ง
ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลทุกแห่ง

นายกสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย

ที่ กต.นธ.(ว) 16 /2564 เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อการปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ตามที่ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ”) ซึ่งเดิมจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 และเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติการขยายระยะเวลาการใช้บังคับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ออกไป 1 ปี โดยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ต้องกำหนดให้มีนโยบายและมาตรการเพื่อควบคุมและกำกับดูแลกระบวนการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ หรือตามกฎหมายอื่นที่บัญญัติให้กระทำได้ และในการเตรียมความพร้อมต้องใช้เวลาดำเนินการพอสมควร นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) จึงขอให้ผู้ประกอบธุรกิจให้ความสำคัญกับการปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ โดยมีการเตรียมความพร้อมให้แล้วเสร็จก่อนที่พระราชบัญญัติดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ ในการนี้ ขอให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดให้มีนโยบาย ระเบียบงาน บุคลากร รวมทั้งจัดทำหรือจัดหาแนวปฏิบัติที่สอดคล้องและเป็นที่ยอมรับของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย หรือลดความเสี่ยงที่อาจเป็นการฝ่าฝืนการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว

“สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ปี 2563 (DG Awards 2020)
และรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) ครั้งที่ 9 (ปี 2562)”

เพื่อประโยชน์ในการประสานงานและติดต่อสอบถามของผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแล สำนักงาน ก.ล.ต. ขอเสนอรายละเอียด ดังนี้

(1) ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล : ฝ่ายกำกับตลาด โทรศัพท์ 0-2263-6458
อีเมล msec@sec.or.th

(2) บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน : ฝ่ายกำกับการขายผลิตภัณฑ์การลงทุน โทรศัพท์ 0-2263-6244 อีเมล ssd@sec.or.th

(3) บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและผู้ประกอบธุรกิจนายหน้า ค้ำ และจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่จำกัดเฉพาะตราสารแห่งนี้ (ไม่รวมธนาคารพาณิชย์) : ฝ่ายกำกับธุรกิจตัวกลาง โทรศัพท์ 0-2263-6536 หรือ 0-2263-6427
อีเมล seccom@sec.or.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวร็อนดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง

โทรศัพท์ 1207 กด 7